

คำกล่าวปฐมนิเทศ
เนื่องในโอกาสเปิดการบรรยายภาคหนึ่ง สมัยที่ ๗๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โดย
นายศักดิ์ดา ช่วงรังษี
เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา



วันนี้เป็นการเปิดบรรยายเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง สมัยที่ ๗๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นวันแรก ในนามของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนกระผม นายศักดิ์ดา ช่วงรังษี เลขาธิการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภามีเรื่องที่จะแจ้งให้นักศึกษาทราบดังนี้

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้ทำการสอบข้อเขียนความรู้ขั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ ๗๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น คณะกรรมการตรวจข้อสอบได้ทำการตรวจข้อสอบเสร็จแล้วและได้ประกาศผลสอบ ดังนี้

๑. กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สมัครสอบจำนวน ๑๐,๘๔๗ คน มีผู้เข้าสอบจริงจำนวน ๖,๓๕๕ คน มีผู้สอบได้จำนวน ๑,๐๗๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๘) ผู้ที่คะแนนสูงสุด ชื่อ นางสาวศรียุญา พนมวัน ณ ออยุธยา สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวลักขณา น้อยโสภณ สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบได้ ๗๗ คะแนน

๒. กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สมัครสอบจำนวน ๙,๗๗๕ คน มีผู้เข้าสอบจริงจำนวน ๕,๕๔๑ คน มีผู้สอบได้จำนวน ๑,๖๕๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๙) ผู้ที่คะแนนสูงสุด ชื่อ นางสาวธัญภักดิ์ สายเจริญ สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวณัฐกฤตา พิรมพราย สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบได้ ๘๓ คะแนน

การแต่งกายของนักศึกษา นักศึกษาทุกคนเมื่อมาที่สำนักอบรมฯ จะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นการเคารพสถาบัน เคารพครูบาอาจารย์ อีกทั้งยังเป็นสง่าราศีแก่นักศึกษาเองด้วย ใครที่ได้พบเห็น ก็จะยกย่องชมเชย

วิธีการตรวจข้อสอบของเนติบัณฑิตยสภา เพื่อให้การตรวจให้คะแนนเป็นไปด้วยความรอบคอบและเป็นแนวทางเดียวกับการตรวจให้คะแนนการสอบบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการอัยการ ตามระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการตรวจให้คะแนนการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

การตรวจให้คะแนนคำตอบแต่ละข้อให้กรรมการผู้ตรวจซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ตรวจให้คะแนนอย่างน้อยสองคนตรวจและให้คะแนนคำตอบตามหลักเกณฑ์การตรวจและให้คะแนนที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ และให้ผู้สอบได้คะแนนตามค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากคะแนนที่กรรมการผู้ตรวจแต่ละคนกำหนดในกรณีที่กรรมการผู้ตรวจให้คะแนนในข้อนั้น ๆ ต่างกันตั้งแต่สี่คะแนนขึ้นไป ให้เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาแต่งตั้งกรรมการอีก ๑ คน เพื่อให้เป็นผู้ตรวจและให้ถือการให้คะแนนใหม่เป็นที่สุด

การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดลำดับผู้สอบได้เป็นเนติบัณฑิต ตามระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาว่าด้วยนักศึกษา การสอน การสอบไล่ วินัยและมรรยาท พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๑๐ วรรคท้าย การประกาศผลสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตให้เรียงลำดับตามคะแนนรวมทั้งภาคหนึ่งและภาคสองของสมัยการศึกษาเดียวกัน ลำดับต่อมาหลังจากนั้นให้เรียงตามคะแนนรวมทั้งสองภาค ซึ่งมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่สมัยที่ ๗๐ เป็นต้นไป

การบรรยาย สำนักอบรมฯ ได้จัดให้มีการบรรยาย ภาคปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ภาคค่ำตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๙.๕๐ น. และวันเสาร์ เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๕๐ น. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกฟังการบรรยายตามสะดวก เนื่องจากนักศึกษาบางคนจะต้องปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่การงานในเวลาราชการ แต่สำหรับการเข้าฟังการบรรยายภาคค่ำ นักศึกษาต้องมาสมัครเรียนต่างหาก

การงดการบรรยาย สำนักอบรมศึกษาภาวนาแห่งเนติบัณฑิตยสภา มีการงดการบรรยายภาคปกติและภาคค่ำ ภาคหนึ่ง สมัยที่ ๗๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ (วันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี)

๒. วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ (วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา และวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี)

๓. วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ (พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตสมัยที่ ๗๓ และสมัยที่ ๗๔) และจะบรรยายชดเชยวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

๔. วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

๕. วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ (วันอาสาฬหบูชา)

๖. วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ (วันเข้าพรรษา)

๗. วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ (วันแม่แห่งชาติ)

๘. วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ (วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ)

นอกจากนี้เรื่องสุดท้ายซึ่งสำคัญมากที่สุดคือการไม่ทุจริตในการสอบ ในการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิตนั้น หากนักศึกษาผู้เข้าสอบ กระทำการใด ๆ อันเป็นการทุจริตการสอบ เช่น นำวิทยุสื่อสารหรืออุปกรณ์โทรคมนาคมตำรากฎหมาย เอกสารเข้าไปในห้องสอบ เมื่อกรรมการผู้คุมสอบตรวจพบ นอกจากจะต้องถูกปรับตกแล้ว คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษาภาวนาแห่งเนติบัณฑิตยสภายังอาจพิจารณา ลงโทษห้ามสอบครั้งใดครั้งหนึ่งหรือหลายครั้ง หรือสั่งให้ลบชื่อจากทะเบียน ตามระเบียบ สำนักอบรมศึกษาภาวนาแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๕ ซึ่งจะเป็นที่เสื่อมเสียแก่ตัวตัวนักศึกษาเองด้วย นักศึกษาเนติบัณฑิตยสภาทุกคนพึงทราบว่าคุณสมบัติสุจริต เป็นคุณสมบัติสำคัญของนักกฎหมาย อย่างกระทำการอันใดเป็นการทุจริตเป็นอันขาดจะเป็นการทำลายอนาคตของตนเอง ดังพระบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรให้ไว้ว่า “คุณธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งท่านต้องปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ก็ย่อมอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี ขอให้มั่นอยู่ในธรรมทั้ง ๓ ประการคือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป...” และพระราชดำรัสที่ว่า “ในการประกอบกิจการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร ต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญาและความรอบคอบ ยึดมั่นในความสามัคคีและความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นจุดประสงค์สำคัญ จึงจะสามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้สำเร็จผลโดยสมบูรณ์ได้...”

ท้ายที่สุดนี้ จึงขอให้นักศึกษาเนติบัณฑิตทุกท่าน รักษาคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายไว้ด้วยความตั้งใจที่ตื่นนอกจากจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตของการเป็นนักกฎหมายแล้ว ยังสามารถนำความรู้และความดีของตนไปอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและสังคมต่อไปด้วย
